

TOA - ตามคำขอ หาเป้าการก่อดัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ ก็มีคนถามหลายคนเหมือนกันว่า ยังไม่ขาดตาหรือ วันก่อนถ้าเล่นจริง ๆ

ก็เรียกว่าขาดแล้วละ ด้วยรูปแบบราคา หรือ Price Pattern แต่เหนือเมฆหรือยืนยันด้วยการทำ New High นะ จะได้เล่นได้หลายรูปแบบ หรือ วิเคราะห์รูปแบบขาขึ้นได้อย่างชัดเจนกว่า... หุ่นที่เข้ามาไม่นาน แล้วสร้างรูปแบบต่างๆ นาให้เห็น ไม่ว่าจะ Price Pattern หรือเห็นแนวว่ากำลังจะเล่นในคลื่นไหน แล้วก็เอามาเล่นในทางตัวเลขของการนับคลื่น... ช่วงหลังๆ มาเนี่ย เหนือเมฆจะมีหุ่นราคาใหญ่ บ่อยขึ้น หรือไม่กี่จะเป็นหุ่นที่เป็นหุ่นหลักๆ มากขึ้น สลับกับหุ่นแก๊งๆ ไรราคาเล็กๆ ตามที่เคยถนัดมาก่อน... แต่ก็ผิดบ้าง ถูกบ้างนะ อย่างในเพจ หุ่น บาดตาเซียน โดย เหนือเมฆ ก็ลองๆ ติดตามกันดูได้ครับ ไม่ได้ถูกทุกตัวเสมอไป แต่จะหวังเอาแบบแนะนำวันไหน แล้วขึ้นได้ทันทีทันใดนั้น ก็อาจไม่ใช่ ดูเงื่อนไขของการแก๊งตัว อ่านเรื่องแนวโน้มที่ได้เขียนไว้ด้วยก็ดีนะครับ เพราะหลังๆ มาเนี่ย จะบอกแนวทางเสียมากกว่า ว่าดูอะไรยังไง ส่วนเป้าหมายอาจจะตามความคิดของแต่ละคนด้วย อาจจะไม่ต้องตามเป้าหมายของเหนือเมฆเลยก็ได้... เพียงแต่ที่เขียนไว้เป็นแนวทางของแนวโน้มหลักๆ หนอย ส่วนตัวไหนจะมีแนวโน้มนะระยะสั้นให้ด้วยหรือไม่เนั้น ก็ต้องอ่านกันดีๆ แล้วสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ เข้าเรียนในโครงการ UIA. ก็อย่าลืมนะครับ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม นี้ เจอกันได้ที่ M Academy ณ Big C ราชดำริ ชั้น 6 ลงทะเบียนเข้าเรียน 9.30 น. นะครับ เริ่มเรียน 10.00 น. เป็นต้นไป แล้วก็ยังมีเหลืออีก 3 วันหลังจากนั้น... ส่วนท่านที่พลาดรุ่นนี้ ก็ยังมีรุ่นหน้าอีกแน่นอนครับ

ดูตามเกม... เหมือนเดิมครับ ว่ากันตามเทคนิคไปก่อน จริงๆ หุ่นเข้าใหม่ เขาว่าน่าจะอ่านยาก ยิ่งในทางเทคนิคด้วยแล้ว ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรมาก... แต่แค่ภาพนี้ ก็ลองคาดเพื่อแก๊งๆ ไรกันดูครับ

- แนวรับ : ... 35.5-35.0 รับได้ หรือ ไม่ควรลงมาต่ำกว่า 34.0 ไว้ก่อนก็ดี
- เป้าหมาย : ... คาดไว้ก่อนที่ระดับ 42.5 หรือ บางทีอาจแก๊งในช่วง 42-44

Price Chart...(TOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TOA... เอาอย่างแรกที่น่าจะแก๊งๆ ไรชอบ ก็ คือการเห็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern เชิงบวก น่าจะเริ่มจากการผ่านระดับ 33.0 มาได้ ก็เหมือนได้รูป ธงสามเหลี่ยม ดั้งนั้น เป้าหมายของรูปธง จะอยู่ที่ระดับ 38.0-39.0 ได้... แต่ที่เหนือเมฆจั่วหัวไว้แล้วว่า หาเป้าการก่อดัว ซึ่งจะผสมกับการนับคลื่นเอลเลียต โดยการขึ้นมาจากระดับแถวๆ 32.0 นั้น คือการขึ้นในคลื่น 3 โดยหากวัดเป้าหมายการก่อดัวของคลื่น 3 นั้น เอาแบบสวยๆ ก็ต้องมองไปที่ 161.8% ของคลื่น 1 โดยจะได้ที่ระดับ 42.5 ซึ่งถามว่ามีโอกาสเกินกว่านี้ไหม ก็อาจจะ มี แต่ก็คงไม่เยอะเท่าไร หรือ จะคาดไว้ที่ระดับ 42.0-44.0 เป็นช่วงของการขายเล่นรอบ (เพื่อลง 4)